



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๒๒๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภาภคชาตไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาตประจำปี ๒๕๖๑ "๑๒๕ ปี สภาภคชาตไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม " และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการของกองทัพอากาศ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมประกวดร้าน ในการนี้ พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการจัดงานกาชาตกองทัพอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพอากาศ เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ร้านกองทัพอากาศ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

"กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน"

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



การสัมมนาทางวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กับสายวิทยาการกองทัพอากาศ



พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กับสายวิทยาการกองทัพอากาศ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๖๓” พร้อมทั้งให้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ สำหรับการจัดการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ มุ่งพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ และตอบสนองความต้องการของหน่วยผู้ใช้ เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตนักเรียนนายเรืออากาศตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามที่กองทัพอากาศต้องการอย่างแท้จริงในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องนภักดีวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษให้แก่ นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕



พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “*ประสบการณ์การทำงานจากยุค ๒.๐ ถึง ๔.๐*” เพื่อเป็นข้อคิดจากประสบการณ์การปฏิบัติงานและแนวทางในการรับราชการให้แก่ นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในโอกาสการฝึกอบรมการเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในการนี้ พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ณ กองบิน ๑



พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการทหารसारวัตร์ สำหรับนายทหารประทวนจ่าอากาศตรี (กำลังพลพิเศษ) รุ่นที่ ๓



พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการทหารसारวัตร์ สำหรับนายทหารประทวนจ่าอากาศตรี (กำลังพลพิเศษ) รุ่นที่ ๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานหน้าที่สารวัตร์ทหารให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

โรงเรียนการบินให้การต้อนรับนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓



นาวาอากาศเอก พิฑูร เจริญยิ่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก พิเศษ อรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓ เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน



นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิชญ์ มหาจันทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ พร้อมด้วยกำลังพล และเครื่องมือ อุปกรณ์ทำความสะอาด รถลำเลียงน้ำ ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำความสะอาดบ้านพักอาศัยภายหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมมอบถุงยังชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน



นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก รองผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมมือกับทางราชการในการเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี

กองทัพอากาศเพิ่มเชี่ยวชาญเล็งกำลังพลพัฒนาขีดความสามารถ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน HADR และประชาสัมพันธ์

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารอากาศในการพัฒนา กำลังพลให้มีความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ตามยุทธศาสตร์ของ กองทัพอากาศเพื่อมุ่งเข้าสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค นั้น

กองทัพอากาศมีอีกบทบาทที่สำคัญ ในการ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยทั้งใน

และต่างประเทศ จำเป็นต้องจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์เพื่อรองรับกับภารกิจในอนาคต เพื่อเป็นการสนองตอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จึงได้จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน HADR และประชาสัมพันธ์การตระหนักรู้ของกำลังพล กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ แพนตาซีรีสอร์ต จังหวัดชัยนาท เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพล ตลอดจนทำความเข้าใจ ยุทธวิธีการทำงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพอากาศ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนกองทัพอากาศเข้าสู่เป้าหมาย ร่วมกันต่อไป ผู้แทนจากฝ่ายอำนวยการและฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านบรรเทาสาธารณภัยและกิจการอาเซียน รวมถึงผู้ที่สนใจจาก หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพอากาศ รวมจำนวน ๓๐ คน รูปแบบการสัมมนา ประกอบด้วย



- การศึกษาดูงาน ณ ฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ ในหัวข้อ “UAV กับการบรรเทาสาธารณภัย” และการเยี่ยมชม กิจการและรับฟังบรรยายพิเศษในด้านบรรเทาสาธารณภัย จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๖ จังหวัดชัยนาท



- การฟังบรรยายพิเศษเรื่อง กองทัพอากาศอาเซียน (ASEAN AIRFORCES)” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานอาเซียนกองทัพอากาศ, การฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทผู้ช่วยทูตทหารกับภารกิจช่วยเหลือมนุษยธรรม” จาก รองผู้อำนวยการโรงเรียน เสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อดีตผู้ช่วยทูตทหาร ณ จาการ์ต้า และ การฟังบรรยาย พิเศษ จากวิทยากรจาก ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ในหัวข้อ “AIRLIFT MISSION IN HADR”



- การฟังบรรยายและทำ workshop ในเรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้แก่กำลังพล กองทัพอากาศ ในการทำการประชาสัมพันธ์

ความคาดหวังจากการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านอื่นในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ขับเคลื่อนกองทัพอากาศ เพื่อมุ่งเข้าสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคต่อไป